

# ก.วิทย์ เปิดงาน NECTEC-ACE 2011 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประกาศความพร้อมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อต่อยอดสู่อนาคต ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี หรือ NECTEC-ACE 2011 ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond”

ตลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี (NECTEC-ACE 2011) ว่า ขณะนี้ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเพิ่มงบการวิจัยให้ และในปี 2562 หรือ อีก 8 ปี ข้างหน้า กระทรวงฯ จะได้รับงบประมาณในการวิจัยจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น โดยจะทำให้สามารถเข้าถึง 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี หรือ คิดเป็นมูลค่า 3 แสนล้านบาท

“การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ภาครัฐต้องเพิ่มนักวิจัย และทำงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ พร้อมทั้งผลักดันงานวิจัยให้เข้าตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ต้องเน้นให้ทิศทางการวิจัยชัดเจน และเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ด้วย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ครธ. เพื่อทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยด้วย”

สำหรับนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที นั้น เบื้องต้น สามารถบูรณาการได้หลายด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้จัดการน้ำ หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ใน การนำไอทีมาใช้ในระบบการเตือนภัย นำไอทีมาใช้เกี่ยวกับภูมิอากาศ การนำไอทีมาใช้กับระบบพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ดาวเทียม ที่กระทรวงวิทย์ฯ ต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ การทำโปรแกรมดิจิทัลคอนเทนต์ ที่ต้องประยุกต์ใช้มาช่วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และระบบไอทีที่ช่วย

ในอุตสาหกรรมสีเขียวได้

สำหรับงาน NECTEC-ACE 2011 จุดเด่น ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก และผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ Smart Health, Smart Farm, Digitize Thailand, และ Smart Service ตลอดจนการประชุมวิชาการ การสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน (Internet of the Things: The Future of Internet) เป็นต้น

พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ เนคเทค กล่าวว่า เนคเทค เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานอุตสาหกรรมที่มี

มูลค่าเพิ่มสูง โดยในปี 2554 นี้เป็นปีที่เนคเทคก่อตั้งมาครบ 25 ปีแล้ว เนคเทคจึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรับทราบความก้าวหน้าจากการเสนอผลงานการวิจัย พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ

นอกจากนี้ยังเป็นการจัดงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัย ที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเนคเทคได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมสัมมนาและการบรรยาย มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ รูปแบบใหม่ในการปฏิวัติการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย และตัวอย่างความสำเร็จของ e-Health ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภค, การปรับตัวของประเทศเกษตรกรรมในยุคของเศรษฐกิจฐานบริการด้วย Service Research Innovation, และการจัดการพลังงานด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล และการดำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยในศตวรรษที่ 21 และงานเสวนาต่างๆ อีกมากมาย W



๐ ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



## Window IT Pro

Windows IT Pro  
Circulation: 85,000  
Ad Rate: 40,000

Section: -/-

วันที่: จันทร์ 31 ตุลาคม - พุธ 30 พฤศจิกายน 2554

ปีที่: 8

ฉบับที่: 94

หน้า: 18(เต็มหน้า)

Col.Inch: 1

Ad Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: NEWS & EVENT: ก.วิทย์ เปิดงาน NECTEC-ACE 2011 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

### สรุปข่าว:

เนคเทค จัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อต่อยอดสู่อนาคต ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของเนคเทค ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond”  
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
เป็นจำนวนมาก ตลอดจนการประชุมวิชาการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ

รหัสข่าว: C-111031128000



บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์ 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsclip.com